

สมาพันธ์ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโลกรณรงค์ช่วยชีวิตผู้ป่วย 800,000 รายต่อปี

เบอร์ลิน-12 ก.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

- นานาประเทศทั่วโลกพร้อมจัดงานเนื่องใน “วันภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโลก ครั้งที่ 2” วันที่ 13 กันยายนนี้

วันภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโลก (World Sepsis Day: WSD) ปีนี้ นับได้ว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยจะมีการจัดงานต่าง ๆ กว่า 100 งาน ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลกทุกทวีป โดยสมาพันธ์ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโลก (Global Sepsis Alliance) และผู้สนับสนุนวันภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโลกประจำปี 2556 ในทุกประเทศมีเป้าหมายร่วมกันคือ การใช้แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการกับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โดยจะสามารถชะลอจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลกได้ 20% ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นเรื่องเร่งด่วน ผู้ป่วยที่แสดงอาการเบื้องต้นจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทันที เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะภายในชั่วโมงแรกหลังแสดงอาการ

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการใช้มาตรการอย่างต่อเนื่องในการป้องกันภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจพบอาการตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม และการรักษาอย่างทันท่วงที จึงทำให้จำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น 7-8% ต่อปี และอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 30-40% ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม ส่งผลให้ในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าวถึงประมาณ 25 ล้านราย และเสียชีวิต 8 ล้านราย ซึ่งนับเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจและเป็นการสูญเสียชีวิตที่น่าเศร้า

วันภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโลกได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลมากกว่า 2,200 แห่ง สมาคมในประเทศและระหว่างประเทศ 180 แห่ง และองค์กรไม่แสวงผลกำไรอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวคือ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้ 800,000 รายต่อปีภายในปี 2563 โดยการใช้แนวทางเวชปฏิบัติจะลดจำนวนผู้ป่วยลง 20% และลดอัตราการเสียชีวิตลง 10%

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดคือ ภาวะที่ร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อราอย่างรุนแรงที่สุด โดยสาเหตุเบื้องต้นได้แก่ โรคปอดอักเสบ การติดเชื้อในช่องท้อง หรือทางเดินปัสสาวะ และการติดเชื้อที่บาดแผลหลังการผ่าตัด เมื่อการตอบสนองต่อการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อโรคนั้นไร้การควบคุม ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ หากไม่ได้รับการตรวจพบและรักษาอย่างทันที่ ผู้ป่วยอาจเกิดอาการช็อก ระบบอวัยวะล้มเหลว และเสียชีวิตได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.world-sepsis-day.org>

สำนักงานใหญ่ของสมาพันธ์ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดโลก

เนื่องในวัน World Sepsis Day

ศูนย์ควบคุมและดูแลภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ศ. คอนราด แรนฮาร์ด (Konrad Reinhart)

Erlanger Allee 101

07747 Jena

เยอรมนี

โทร. +49-3641-9323101

แฟกซ์: +49-3641-9323102

อีเมล: office@world-sepsis-day.org